

‘อีเอ’ลุ้นกำไรโตทูปสถิติใหม่ โครงการ‘หนุมาน’ดันรายได้

กรุงเทพธุรกิจ ● “พลังงานบริสุทธิ์” มั่นใจว่ารายได้-กำไรปีนี้ทำ “นิวไฮ” รอบใหม่ หลังจ่อรับรายได้โครงการพลังงานลม “หนุมาน” กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ช่วงไตรมาส 4 นี้ คาดโรงงานแบบตาเฟสแรกเริ่มเดินเครื่องได้ปลายปีหน้า พร้อมเตรียมงบลงทุนช่วง 2 ปีราว 2.6 หมื่นล้านบาท

นายอมร ทรัพย์ทวิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่าบริษัทมั่นใจว่ารายได้และกำไรสุทธิปีนี้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังจะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โครงการหนุมาน” จังหวัดชัยภูมิ กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ (MW) จะดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในไตรมาส 4 ปี 2561 เข้ามาเพิ่มเติมส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งจากโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์มเพิ่มขึ้นเป็น 664 เมกะวัตต์ และช่วยผลักดันให้รายได้และกำไรในปี 2561-2562 ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตามกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

สำหรับในส่วนของธุรกิจแบตเตอรี่นั้นปัจจุบันได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานในเฟสแรกขนาด 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) มูลค่าลงทุน 4 พันล้านบาท ไปบางส่วนแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มรับรายได้ไปปลายปี 2562 โดยแบตเตอรี่ในรุ่นแรกนี้จะเน้นการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนโครงการแบตเตอรี่เฟส 2 ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 49 กิกะวัตต์ชั่วโมง บริษัทคาดว่าจะทำการลงทุนหลังจากบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินงานในเฟสแรกแล้วซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 5-6 ราย โดยยังคงขยายเทคโนโลยีและตลาดให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ขณะที่ความคืบหน้าการลงทุนในโรงงานผลิตและจำหน่ายโพลิซิลิคอนและกรีนดีเซลรวมถึง PCM (สารแปรสภาพ) มูลค่าโครงการ 2 พันล้านบาท ยังคงเดินหน้าตามแผน แม้ว่าจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปพันธมิตรได้โดยมีเงินลงทุนรองรับโครงการดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มโครงการนำร่องแล้วประมาณ 1 ตันต่อวัน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับลูกค้าทดลอง

นอกจากนี้บริษัทยังวางงบลงทุนในช่วงปี 2561-2562 ไร่ราว 2.6 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 พันล้านบาทต่อปี และที่เหลือเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.8 เท่า โดยจะควบคุมไม่ให้เกินระดับ 3 เท่า ขณะที่ช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ขอวงเงินออกหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นไว้ราว 2 หมื่นล้านบาท ไว้สำหรับรองรับการลงทุนต่างๆ